



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน

เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินใจผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายภายในหมู่บ้านรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายภายในหมู่บ้านรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมฝารางระบายน้ำ คสล. ปริมาณงาน จุดที่ ๒ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐-๐.๓๕ เมตร พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก ดำเนินงานตามรายละเอียดแบบแปลนประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันกำหนด พร้อมบ้ายโครงการ งบประมาณดำเนินการก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๘,๖๐๐.-บาท (-สองแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน-) จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา นั้น

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน จึงขอประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง ตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๑.การเสนอราคา

๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขีดลบหรือแก้ไข หากมีการขีดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๑.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดย ภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมันให้เริ่มทำงาน

จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายเวช อ่อนวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน